



# BGRIM อัฟกำลังผลิต 7,200MW

## ■ มั่นใจทำได้ภายในปี 68 ■ ย้ำเม็ดเงินลงทุนมีเพียงพอ

นิวส์ คอนเน็คท์ – BGRIM อัฟกำลังการผลิตเป็น 7,200 เมกะวัตต์ในปี 68 จากเป้าเดิม 5,000 เมกะวัตต์ปี 65 ลุ้นปิดดีลปีนี้ 700 เมกะวัตต์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ มั่นใจรายได้เติบโตตามเป้า 10-15%

นางปริญญา สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อขยายลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศหลายโครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าแก๊สทูปเผาเวอร์หรือ LNG to Power ในเวียดนามราว 2,000-3,000 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ได้ต้นปี 64 คาดจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 12% ส่วนพลังงานลมเวียดนาม 100-200 เมกะวัตต์ คาดจะได้ข้อสรุปในการลงทุนภายในปี 63 ขณะที่โครงการพลังงานลมที่เกาหลีใต้



**ปริญญา**  
**สุนทรวาทะ**

130-150 เมกะวัตต์ ได้ไป PPA แล้ว รอเพียงใบอนุญาตอีกใบ อย่งไรก็ตาม ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาแล้ว 36 เมกะวัตต์ และโครงการที่จะเข้าซื้อกิจการ (M&A) รวมกำลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม หรือ SPP ในไทยประมาณ 4 โครงการ และโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติในมาเลเซีย 1 โครงการ คาดว่าจะได้ข้อสรุป

ภายในปีนี้อย่างน้อย 1 โครงการ “โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนให้กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมที่มีอยู่ในมือเพิ่มเป็น 7,200 เมกะวัตต์ได้ภายในปี 68 จากปัจจุบันมีกำลังผลิตในมือ 3,682 เมกะวัตต์ และจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตเกินเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ 5,000 เมกะวัตต์ภายในปี 65 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโต

ได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต” นางปริญญา กล่าว สำหรับการลงทุนเพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย 7,200 เมกะวัตต์ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 180,000 ล้านบาท และยืนยันว่าไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากมีเงินในมือราว 19,000 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 9,000 ล้านบาท ประกอบกับมีกระแสเงินจากดำเนินงานที่เข้ามาในทุกปีอีก นอกจากนี้ ยังมีหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1 เท่า มีศักยภาพในการกู้เงิน

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลัง 63 คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าครึ่งแรก ส่วนภาพรวมรายได้ปี 63 มั่นใจว่าจะเติบโต 10-15% ตามเป้าหมาย



**สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี.....** รศ.ดร.จักร์พันธุ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิ์เกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Covid-19 Shield (Covid-19 Shield) ของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค ให้ได้รับรางวัลดีโนหมวกสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทการเงินการลงทุน และประกัน





# BAY ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 63

นิวส์ คอนเน็คท์ – BAY ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลปี 63

**น**ายเชอิจิโร อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒนาประกาศให้กรุงศรีติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2563 ด้วยการคัดเลือกจาก 803 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)

โดยการจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งกรุงศรีได้ให้ความสำคัญกับทุกบริบทตามแนวทางการธนาคารอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด สำหรับสถาบันไทยพัฒนา เป็นผู้ริเริ่มพัฒนา



ข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 58 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ในป็นี่

ขณะที่การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียน

ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้นำหน้การลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มีได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

# VL ชีรายได้-กำไรสุทธิปีนี้โตทรู

นิวส์ คอนเน็คท์ - VL มั่นใจรายได้-อัตรากำไรสุทธิปีนี้โตทรู หลังความต้องการใช้เรือขนส่งน้ำมันพุ่ง ชุมศึกษาธุรกิจขนส่ง LNG มั่นใจผลงาน Q3/63 โตต่อ

**น**างชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจปีนี้รายได้และอัตรากำไรสุทธิจะเติบโตมากกว่าปีก่อน จากความต้องการใช้เรือขนส่งน้ำมันที่สูงขึ้นของลูกค้าน้ำมันและลูกค้าใหม่ที่มีการเซ็นสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจนภาครัฐได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทำให้การขนส่งระหว่างประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ

ล่าสุดบริษัทมีจำนวนกองเรือทั้งสิ้น 12 ลำ สามารถรับน้ำหนักรวมได้ 39,000 DWT และ



ได้สั่งประกอบเรือเพิ่มอีก 1 ลำ ที่มีความสามารถรับน้ำหนักได้อีก 2,800 DWT คาดจะแล้วเสร็จ

พร้อมเริ่มดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วงต้นปีหน้า สำหรับการศึกษำทำธุรกิจเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้อัดสรุปรหากมีความชัดเจนจะแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทันที ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรม LNG ที่ปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดีในอนาคต

ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/63 บริษัทมั่นใจจะเติบโตได้มากกว่าไตรมาสก่อน ตามจำนวนการขนส่งที่สูงขึ้น ประกอบกับล่าสุดบริษัทได้เซ็นสัญญากับ BCP เพื่อให้บริการเรือขนส่งน้ำมันระยะ 5 ปี จากคลังน้ำมันต้นทางไปยังคลังน้ำมันปลายทาง ซึ่งจะรับรู้รายได้ 160 ล้านบาทต่อปี



# KBANK หั่นจีดีพีไทยปี63ลบ10%



นิวส์ คอนเน็คท์ - KBANK หั่นจีดีพีไทยปี63ติดลบ 10% รั้บผลกระทบจากการระบดรอบใหม่ของโควิด-19 รวมถึงความเสี่ยงจากค่าเงินบาท และปัญหาการเมืองในประเทศ

นางสาวณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยฯ ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 63 จะติดลบที่ระดับ 10% จากเดิมคาดการณ์จะติดลบ 6% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงประเด็นทางการเมือง ขณะที่การส่งออกของไทยปีนี้คาดว่าจะติดลบ 12% จากเดิมที่คาดว่าจะติดลบ 6.1%

ทั้งนี้ มองว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวจะทำให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรูปแบบ U-Shaped ซึ่งการจะประคองเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นช่วงฐานตัว U ได้เร็วเพียงใดนั้น ถือเป็น



ณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล

โจทย์ที่ค่อนข้างยากของรัฐบาลที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการออกมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมในขนาดที่เพียงพอ และทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่ไม่นิ่ง แต่ต้องอาจจะต้องแลกกับต้นทุนจากการออกมาตรการ เช่น หนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของรอบใหม่ของไวรัส เมื่อทยอยเปิดประเทศ

นางสาวธัญญลักษณ์ วัชรชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่ สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 63 จะขยายตัว 6.5-8.0% เทียบกับที่ขยายตัว 2.3% ในปี 62 ซึ่งการเติบโตสูงกว่าปกติ สะท้อนผลจาก

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า และ ภาคธุรกิจที่ขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องมากกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามประเด็นหนี้ NPL ที่มีโอกาสจะขยับขึ้นสู่ระดับ 3.5% ณ สิ้นปี 63 เทียบกับ 3.23% ณ สิ้นเดือนมิ.ย.63 ขณะที่แม้ภาครัฐจะต้องระดมทุนอีกจำนวนมากในตลาดการเงิน แต่เชื่อว่าเครื่องมือของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีอยู่ จะช่วยบริหารจัดการไม่ให้เกิดกระทบอัตราดอกเบี้ยในระบบได้ รวมทั้งเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันก็เติบโตสูงราว 9-10% จากปีก่อน

## ภาพข่าว



### กบข. เติบโตมั่นคง สินทรัพย์สุทธิทะยานสู่ล้านล้านบาท

ดร.ศรีกัญญา ยาธิพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. นำทีมผู้บริหารและพนักงาน แสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียว เนื่องในโอกาสที่สินทรัพย์ของกองทุนเติบโตสูงกว่าล้านล้านบาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพของทีมงานในการบริหารเงินลงทุน มั่นใจว่าจะนำพาองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

### CEO เมืองไทยประกันภัย เข้าร่วมปาฐกถา

คุณนवलพรรณ ลำช้า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ได้รับเกียรติร่วมงานแสดงปาฐกถาบนเวทีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในงาน MFA CEO Forum with MTI ครั้งที่ 21 กับหัวข้อ “บทบาทเอกชนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

